



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp
Tuần Báo Phát Triển Điện Năng

Điện thư: bientap.tbptdn@gmail.com Web: WWW.VOVINET.ORG

Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp

Số: 870 Ngày: 11 tháng 03 năm 2012

Bình Tâm

*Bình tâm học hỏi duyên trời độ
Quang chiếu tâm linh ý thức vô
Chuyển hóa khai minh nguyện nam mô
Duyên tình khai triển không giờ dứt*

Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 23/05/2001 đến 29/05/2002

Thưa các bạn,

Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.

Kính bái,

Bé Tám

Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:

- 1) Loại người moi móc và phá hoại có thành công hay không?
- 2) Trí tâm thanh tịnh có hữu ích gì không?
- 3) Thương tình giao liên bằng cách nào?
- 4) Muốn có sự giao liên liên tục với trung tâm sinh lực cần khôn vũ trụ thì phải làm sao?
- 5) Trí phát triển nơi nào?
- 6) Muốn được trí minh tâm sáng thì phải làm sao?
- 7) Nguyên lai bốn tánh do đâu hình thành?

<p>1) Montréal, 23-05-2002 5 : 05 AM <i>Hỏi : Loại người moi móc và phá hoại có thành công hay không?</i></p> <p>Đáp : Thưa loại người moi móc và phá hoại luật nhân quả không cho phép nó thành công, bản thân của nó sẽ gặp đại nạn như là : bệnh nan y</p> <p style="text-align: center;">Kệ :</p> <p style="text-align: center;"><i>Thân tâm bất ổn trí không thông Phá hủy chính mình không tiến bước Rước động vào thân gánh chịu thôi Tự giam một cũi khó khổ thêm</i></p>	<p>2) Montréal, 24-05-2002 4 : 55 AM <i>Hỏi : Trí tâm thanh tịnh có hữu ích gì không?</i></p> <p>Đáp : Thưa trí tâm thanh tịnh rất hữu ích là sáng suốt rất dễ quyết định mọi sự việc</p> <p style="text-align: center;">Kệ :</p> <p style="text-align: center;"><i>Việc đời kích động luân lưu chuyển Tự giác thân tâm tự tạo hiền Chơn lý rõ ràng không chuyển đổi Thành tâm tu luyện tự mình yên</i></p>
<p>3) Montréal, 25-05-2002 3 : 10 AM <i>Hỏi : Thương tình giao liên bằng cách nào?</i></p> <p>Đáp : Thưa thương tình giao liên bằng cách liên tục xây dựng cho nhau</p> <p style="text-align: center;">Kệ :</p> <p style="text-align: center;"><i>Qui nguyện thanh tịnh tự mình mình Chuyển hóa tâm tu tự thực hành Phát triển không ngừng qui một mối Trùng tu xây dựng quý phần thanh</i></p>	<p>4) Montréal, 26-05-2002 1 : 45 AM <i>Hỏi : Muốn có sự giao liên liên tục với trung tâm sinh lực cần khôn vũ trụ thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp : Thưa muốn có sự giao liên liên tục với trung tâm sinh lực cần khôn vũ trụ thì phải hướng tâm từ trung tâm bộ đầu thường xuyên thì mới cảm thức được điều lành</p> <p style="text-align: center;">Kệ :</p> <p style="text-align: center;"><i>Hướng tâm trung giới tự phân minh Điển giới khai thông rõ tiến trình Tiến hóa từ hồi tâm đạt thức Bình tâm thanh tịnh tự phân minh</i></p>
<p>5) Montréal, 27-05-2002 5 : 05 AM <i>Hỏi : Trí phát triển nơi nào?</i></p> <p>Đáp : Thưa trí phát triển nơi trung tâm giữa trán</p> <p style="text-align: center;">Kệ :</p> <p style="text-align: center;"><i>Trí tâm phát triển chuyển tâm an Thanh giới quang minh đường chẳng động Minh giải thâm tình qui một mối Thân tâm ổn định pháp thân hồi</i></p>	<p>6) Montréal, 28-05-2002 8 : 05 AM <i>Hỏi : Muốn được trí minh tâm sáng thì phải làm sao?</i></p> <p>Đáp : Thưa muốn trí minh tâm sáng thì phải chịu hạ mình hướng thượng hành pháp thì sẽ có kết quả</p> <p style="text-align: center;">Kệ :</p> <p style="text-align: center;"><i>Hướng thượng hành pháp giải cơ cần Trí tâm khai triển chuyển tâm an Hành thông chuyển hóa thân an khỏe Cải tiến chính mình không gián đoạn</i></p>
<p>7) Montréal, 29-05-2002 6:55 AM <i>Hỏi: Nguyên lai bốn tánh do đâu hình thành?</i></p> <p>Đáp: Thưa nguyên lai bốn tánh do tập quán hình thành</p> <p style="text-align: center;">Kệ:</p> <p style="text-align: center;"><i>Nguyên lai bốn tánh vốn không không Tự tạo đường hư do ý động Chậm trễ không hành không thức giác Tự tu tự tiến tránh lòng vòng</i></p>	

VĂN TỰ VÔ VI

GIẢI THOÁT :

Bây giờ muốn tu giải thoát mà các tầng trong cơ tạng không mở làm sao giải thoát! Cho nên nhiều người thiền hít ra hít vô để làm gì? Sao không lấy chiếc đĩa thọc vô trong đó cho nó mở? Không, dùng cái thanh khí điển hòa hợp của Trời Đất nó mới mở những cái lỗ bịch kẹt ở bên trong, rồi mở từ li, từ lí, mở tới hòa đồng, mở tới bộ đầu, nó mới xuất ra ngoài kêu bằng thoát khỏi cái cảnh địa ngục trần gian. là chúng ta đã tầm tới bao nhiêu năm rồi, bây giờ chung ta tui rồi giải thoát ra. Giải thoát không còn sầu muộn nữa, không còn sự sân si ghen ghét nữa, mà thấy sự sung sướng triền miên về với chúng ta. Chúng ta thực hiện sự cứu độ để thương yêu vô cùng. Những người đó tâm tư đã được giải thoát rồi, không dùng phàm tâm mà so đo, không dùng lý đời, nhưng mà dùng tâm đạo, luôn luôn xét xử với sự quân bình : lợi, hại, thiện, ác, trong tối có sáng, trong sanh có tử, trong tử có sanh. Đó mới kêu bằng giải thoát được, lúc đó nhẹ nhàng rồi.

HÀ SA :

Nhắm mắt thấy hột, hột, hột, đó là cát trên Trời. Mà trong bản thể chúng ta cũng có hà sa. Nếu chúng ta tập trung rồi, chúng ta thấy rõ có hà sa.

Nhắm mắt là thấy. Do đâu có? Do cái công phu, nó khai triển ra thì nó thấy chớ có gì đâu? Rồi không chịu công phu, không chịu sửa bên trong, làm sao có hà sa? Nó từ một hột điển, một hột điển, một hột điển, lóng lánh, lóng lánh, nhắm mắt thấy, mà mở mắt cũng thấy nữa.

HẠ TRÍ, THƯỢNG TRÍ :

Con người sống trong hạ trí chỉ có dục, không có dục hầu như chết, buồn. Đó là chỉ áp dụng hạ trí mà thôi. còn thượng trí, chỉ có giải, giải cho nó sáng suốt, thực hiện bi, trí, dũng.

Các bạn nhịn một bữa ăn được, các bạn qua được thì các bạn còn sung sướng lắm, hưởng hồ cái dục mà các bạn dần dần dẹp được rồi, các bạn thấy thanh nhẹ nhiều lắm, tâm thức các bạn cởi mở lắm. Thì các bạn đã thử nhiều lần, những người tu về Vô Vi càng ngày càng thử càng thấy : tôi không dục thì thấy tôi thanh nhẹ sung sướng, mà tôi dục thì thấy tôi bần thần. Rốt cuộc rồi nó rã rệu cơ thể tôi, điển tôi nó mất, không có sáng suốt, thấy không?

Cho nên cái hạ trí, bành trướng cái hạ trí chỉ có đấu tranh, tham dục mà thôi. Còn khai triển được thượng trí thì giải thoát và tiến hóa.

CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

Bộ Lạc Trọc

*Tâm mang khí giới tình thương
Đi đây đi đó mở đường tâm linh
Thực hành chơn pháp chuyển khuynh
Thương yêu tha thứ tự mình dựng xây
Cảm thương thiên hạ vui vầy
Trong không mà có ngày ngày thức tâm
Đường đi chẳng có sai lầm
Giữ tâm thanh tịnh siêu âm đạt hòa
Cần khôn vũ trụ tình Cha
Hy sinh tận độ vui hòa cùng con
Tình thương sống động chẳng mòn
Tâm tâm tương ứng chẳng còn si mê
Thực hành tự lộn trở về
Qui y tâm pháp bối bê chẳng còn
Cần khôn vũ trụ ni non
Dù hôn tiến hóa chẳng còn u mê
Nhớ thương khai triển muôn bề
Vui trong chơn thức chán chê chẳng còn
Nằm trong chơn lý vương tròn
Chơn hôn tự giác tự ôn lại bài
Cần khôn vũ trụ thanh đài
Qui y tam bảo rõ ngai Cha Trời
Tự mình thức giác hợp thời
Quang minh chánh đạo đời đời dựng xây
Bản đạo mến cảm vui vầy
Đi đây đi đó thân này cảm an*

*Kính bái,
Luong Sĩ Hằng.
New Orleans, 22-11-1987*

TRÍCH KINH A DI ĐÀ

LA HẦU LA (tiếp theo)

Ông Tám giảng

Trong này đã dạy từ li từ tí, dạy cái Thủy từ trái cật xung lên cái não, rồi từ ở trên đem cái Diên Hồng, nước Cam Lô là cái bọt nước miếng của chúng ta mà nền khoa học hiện tại cũng xác nhận rằng bọt nước miếng là trị bá bệnh trong cơ tạng. Các bạn đã may mắn co lưới răng kẻ răng niệm Phật và nuốt nước miếng hằng ngày. Đó là đã lo trị bệnh tâm lẫn thân, kỳ diệu vô cùng. Càng ngày càng niệm càng nuốt nước miếng thì thấy cái mặt càng ngày càng tươi, thay đổi! Thậm chí những người mặt nám mà ngày nay tu, cố công làm đúng theo pháp mặt mày vẫn tươi và tiêu trừ tất cả những cái nám đó. Nám mà thể hiện trên mặt, đó là

nạn. Chúng ta cố gắng tu rồi nó thanh lọc, không còn nám nữa, là cái nạn nó sẽ tiêu trừ. Trong nội tạng của chúng ta càng ngày càng nhẹ. Nhờ đâu?

Cho nên cái pháp này là trường sanh trị bệnh mà những người thực hành không trì chí làm nửa chừng thay đổi, than ván đủ chuyện. Chúng ta kỳ công cho chính ta thì ta sẽ thoát nhiều cõi và không có bị lệ thuộc nữa! Rất rõ ràng tâm lẫn thân, cơ tạng các bạn. Người tai nạn đáng lẽ nó xây đến khủng khiếp nhưng mà chỉ sơ sài mà thôi! Những cái nạn lớn đó nó muốn áp đảo các bạn mà các bạn có công tu rồi, nó chỉ bệnh hoạn sơ sơ và ngưng trệ cái kỳ có thể tiến tới vô thức đó, nên ngộ nạn nhưng mà tránh khỏi. Cái chuyện đó là bất ngờ và không cần phải thầy tướng thầy bói nào hết, chỉ ngòi, chỉ nhờ vào cái sự trật tự của chính mình mà hòa với thanh giới thì tự cứu rõ ràng. Cho

nên cái phương pháp công phu này nó khai hóa nội tâm, nội tạng, từ sơ thục, từ lỗ chân lông và không có bỏ sót một nơi nào hết, trong cái tiểu thiên địa này biến thành cái Xá Vệ Quốc, biến hóa trở lại, trật tự rõ rệt, lời ăn tiếng nói cũng thay đổi.

Tại sao nó thay đổi? Các bạn co lưỡi răng kẻ răng, hỏi trước các bạn nói xàm nhiều, thì nó kéo, nó lôi các bạn nói bậy, nói hơn, nói thua. Bây giờ các bạn co lưỡi răng kẻ răng niệm Phật thì sự đối đãi giữa nhơn sanh, cái gì cần thiết thì các bạn nói, mà không cần thiết thì các bạn đâu có nói. Thành ra nó không có làm lỗi gì nhiều, mà nó hướng thượng nó nói những câu thanh cao, cởi mở. Cho nên những người hướng thượng ở đây tu rồi cái điển nó rút đi lên. Tại sao có người thiên Pháp lý đi nói với người thường không có thiên, nói một chập có cảm tình, vì rút cái trọc của người ta đi. Ngòi đó, nói một chập cái nó rút, mà nhiều người cái tâm nó nhẹ rồi, thì nó đi tới nói với đối phương nó thấy ngực nặng, mà cái ngực nặng thì mình mới nghĩ sao? Mình hướng về cái tâm, mà mình nói về cái tâm, cái tạng tâm mình mở, mở lần, rồi trụ đánh, đối phương nó cũng nhẹ.

Đang ngòi mình thấy mình mỗi, đối diện với đối phương, mình thấy mình mỗi bên tay trái, thì mình thấy đối phương đã bệnh bên tay trái rồi. Cái trọc xâm chiếm nó. Cái tà khí xâm chiếm nó. Mình nói cái chuyện nặng của tay trái thì một chập nó khai hết. Nó thấy nó bị thương chỗ đó rồi, vì cái tà khí xâm nhập nó mới sanh ra bệnh. Bất cứ một cái bệnh gì ở thế gian đều tà khí xâm nhập hết, nó mới sanh ra bệnh. Chúng ta tu hướng về thanh thì chúng ta rút hướng về thanh nó đâu còn nữa.

Cho nên những người tu Vô Vi đi thăm bệnh nhân, đi rước cái nặng về nhưng mà về chúng ta phải trì niệm Phật nhiều, phải làm Pháp Luân nhiều nó mới giải được. Có nhiều người ban đêm ngòi thiên nhắm mắt thấy ánh sáng mà bữa nay đi thăm một bệnh nhân trong nhà thương mà thấy họ bệnh nặng quá mình thật tâm muốn cứu độ họ tới về mất cái ánh sáng, nhưng mà mình phải chịu, vì cái thanh điển mình đã bỏ cho họ rồi, rồi mình rút cái trọc cho họ, mình phải về thanh lọc ít nhất hai tuần nó mới khôi phục được, cái sự thiệt thòi đó mình cả mừng và mình học được cái dững, vì sao? Vì mình biết đường đi, họ không biết đường đi.

Cái Kinh này đã giải bày tất cả những cái gút mắc trong nội tạng của chính chúng ta, cho nên các bạn cố gắng nghiên cứu và nghiên ngẫm trở lại, nghe những gì mà tôi đọc ra và tôi cộng thêm cái luồng điển của Bề Trên, rồi các bạn từ tâm niệm Phật để nghe lại, thì các bạn sẽ có chỗ chứa, từ từ do cái công năng công phu rồi buông bỏ cái tánh trần tục và để giáo dục Lục Căn, Lục Trần tiến hóa thì lúc đó mới có cơ hội chứa đựng được. Chớ bây giờ nghe, nghe vậy nhưng mà nói lại nói không được, rồi tương lai các bạn thanh nhẹ, nắm cuốn sách này đọc vừa nghe cái đó, vừa đọc cái này, rồi các bạn mới thấy thấm thía, đức Di Đà đã chuyển thẳng luồng điển ngay trung tâm bộ đầu của các bạn trong giờ phút tôi đang chuyển giáo và đọc lại những cái kinh của Ngài đã chuyển hóa cho Ông Tư thì các bạn được tận hưởng cái đó, nhưng mà vì quá trọc không có chỗ chứa, thì cố gắng tu thanh đi, rồi mới thấy cái đầu của các bạn nó tròn vo, hào quang rõ ràng, mới thấy giá trị của thanh tịnh. Thấy ta là cảnh, cảnh là ta, không còn động nữa. Lúc đó mới là thật sự tu trong thanh tịnh và không còn bơ vơ nữa.

Hồ Huệ trích

THÔNG BÁO VỀ KHÓA SÔNG CHUNG ÂU CHÂU

Khóa Sông Chung Âu Châu tổ chức tại Bỉ xin thông báo về việc vận chuyển :

Bạn đạo đi tham dự KSC Âu Châu tổ chức tại Bỉ từ 17/5 đến 20/5/2012 :

- Nếu bạn đạo đi xe lửa thì tới gare du Midi cách hotel 30phút
- Nếu bạn đạo đi máy bay thì tới phi trường Zaventem cách hotel 15 phút

Những bạn đạo cần đưa rước xin thông báo cho chúng tôi biết trước để chuẩn bị xe .

Lê thị Kim Phụng
Rue Des Palais, 49
1030 Bruxelles - Belgique
Tel : 02 219 10 16
E-mail : lekim49@yahoo.fr

Thông Báo video mới đề trên vovi website

Kính mời quý vị cùng coi lại video Đức Thầy trực tiếp hướng dẫn Phương Pháp Công Phu tại Big Bear, California, ngày 3 tháng 5, 1993

http://www.vovi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=686&Itemid=219

và video Đức Thầy giảng tại tại thiền đường Thiên Thức, Nam California, ngày 2 tháng 5, 1993

http://www.vovi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=682&Itemid=218

Kính mời

Ban kỹ thuật

THÔNG BÁO VỀ CHỌN ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI 2013

Theo ý kiến đóng góp của bạn đạo về việc tổ chức Đại Hội, các bạn đều mong muốn Đại Hội được tổ chức tại nhiều địa điểm khác nhau trên thế giới.

Nếu các Hội Ái Hữu Vô Vi hoặc các thiền đường muốn Đại hội được tổ chức tại địa phương hay một nơi nào khác cho Đại hội 2013, xin vui lòng gửi đề cử về hộp thư voviqt@gmail.com, **hạn chót là ngày 15 tháng 6, 2012** để ban tổ chức có thời gian cứu xét trước khi đưa ra cho bạn đạo bầu tại Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỷ 31 "Chung Vui Hạnh Ngộ" 2012.

Trong bản đề nghị, xin quý bạn ghi rõ:

- 1) Địa điểm thành phố, tiểu bang, quốc gia
- 2) Phòng họp và khách sạn (có sức chứa khoảng 400 người)
- 3) Khoảng cách từ phi trường đến địa điểm ĐH, và phương tiện di chuyển.
- 4) Có những phương tiện giải trí, địa điểm du ngoạn nào
- 5) Vấn đề an ninh
- 6) Các **ưu điểm** khác nếu có (thuận tiện, nhân sự, giá cả, thời tiết, v.v...)

Xin cảm ơn quý bạn,
Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế

HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

Xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện bạn đạo : NGUYỄN VĂN ĐÀO.

Sinh năm 1958. Mất ngày 3.3.2012 (nhằm ngày 11.2 Nhâm Thìn) tại Q.12 TP.HCM. Hưởng dương 55 tuổi.

Xin cảm ơn quý bạn đạo.

Bạn đạo Q.4 kính báo.

THƠ BẠN ĐẠO

DỪNG HÀNH TU TIẾN.

Không thay đổi được là chơn lý
Muôn loài vạn vật theo nguyên lý
Vô Cực Đại Thiên Tôn Hắc Bì Phật
Hiểu kinh thông pháp nắm nguyên ý
Đức Phật dạy rằng phải phá chấp
Chấp khổ nghiệp mang chẳng lợi gì
Lo tu tận độ Lục căn trần
Dững hành tu tiến tự qui y
Hướng về thanh nhẹ qui không giới
Lục căn trần thức giác tu trì
Công phu luyện đạo hoà đồng thức
Giải rồi mê chấp dứt tâm nghi
Minh Thạnh (Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu)
04.02.12

CHÌA KHOÁ THỰC HÀNH

Pháp lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí
Chơn hành pháp lý lọc thanh khí
Cặp mắt trong lành mặt sáng tươi
Qui về Phật, Thánh, Thần, Tiên giới
Hoà đồng khai mở không còn trược
Tự mình quán suốt thông nguyên lý
Biệt niệm Nam Mô A Di Đà Phật
Chìa khoá thực hành không dụng lý
Mới độ vạn linh trong tiểu thiên
Hành xuyên thanh nhẹ hoà điển giới
Chỉ không chứng ngộ mới thăng hoa
Thực hành khai pháp sáng Tu di.
Minh Thạnh (Thiền viện Tâm Linh Tự Cứu)
30.01.12

GIÁC MƠ

Thâm tâm tình ý nhiên nhiên tạo
Muôn thứ tiềm tàng nổi ước ao
Vô thức tâm sinh thêm vọng ảo
Dị đoan mê tín cảnh xôn xao
Thật khai chân lý tâm như đạo
Chơn thức thanh tình cảm cảm giao
Nguyên pháp hôn minh tâm trí sáng
Quân bình nhận xét hết nôn nao.

Nắng vàng ban chiếu ngày ngày tỏa
Ngày tháng năm dài giấc giấc mơ
Mật niệm nam mô hà ánh đạo
Nội tình minh sáng rõ vàng thau
Mơ mơ ước ước tình muôn thuở
Đã có thiền hành dạ kính thừa
Dương hợp quán âm lời đã hứa
Quang đài như sáng cội nguồn xưa.
Cà Mau 07/03/2012
Văn Phong Kính bút.